

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### ETC – ว่ากันไปตาม Trend ก็จะไม่ยากนัก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลึจั่วหัว...** แต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยาก ก็น่าจะมาจาก “ใจ” หรืออาจจะมา

จากความคิดของเราเสียมากกว่า หรือจะเรียกว่า ความกังวลต่างๆ นาๆ นั้นแหละนะ แต่ก็อย่างว่าแหละครับ คนไหน ไม่ใช่เครื่องจักร จะได้ไม่มีความคิดไม่มีหัวใจ ไม่มี ความกังวล... อันนี้ทุกคนเข้าใจได้โดยพื้นฐานนะๆ ในเมื่ออยู่บนโลกใบนี้ ที่ข้อมูลข่าวสาร สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเข้ามามากมายหลายประเด็น จะไม่ไหวจิตใจหวั่นไหวได้อย่างไรกันเล่า... ยิ่งช่วงนี้ ปัจจัยลบในประเทศ ก็ถือว่ามากพอควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว หรือกังวลว่าจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต(ระบบการเงิน)... ก็ยังดันมามีปัจจัยต่างประเทศ ที่ไม่แน่มั่นนอน เข้ามามีอีกในขณะนี้ การคาดการณ์ผลกระทบอย่างเด็ดขาดนั้น ก็ดูจากยากหน่อย... ทำให้หลายๆ คน ที่ยังคงไม่มั่นคงในหลักการของการลงทุน ก็เกิดอาการหลายๆ อย่างตามมาได้ แต่หลายๆ ท่านที่เคยติดตามกันมา จะจำได้อยูอย่างหนึ่งหรือไม่ ก็ไม่แน่ใจ... การเล่นหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค สิ่งที่ต้องทำให้ได้ คือ “ไร้ใจ” นะ เพียงแค่นี้ได้ แล้วทำตามที่เราเห็น ส่วนจะเห็นอะไร แล้วต้องทำอะไร อันนี้ก็คงต้องแล้วแต่ละคนด้วยนะ เครื่องมือหรือสัญญาณทางเทคนิคต่างๆ นาๆ ที่ทุกท่านมีความรู้และเชี่ยวชาญ ก็นั่นแหละครับ เชื่ออะไร ใช้อะไรเป็นเงื่อนไข เมื่อถึงเวลา มันก็ไม่ยาก เพียงแค่อย่าคิดตามหรือหวั่นไหวตามกระแสต่างๆ เป็นพอแล้ว แต่ถ้าจะถามเหนือเมฆว่า แล้วเครื่องมือไหนหรือสัญญาณไหนกันล่ะ ที่จะดีที่สุดในจริงๆ... อันนี้ ก็จะต้องว่ากัน ตามระยะเวลาหรือรูปแบบการลงทุนด้วยนะ.... แต่ที่แน่ๆ สูงสุดคืนสู่สามัญ ยังใช้ได้นะ (เคยว่าไว้แล้ว)

**ดูตามเกม...** ก็เป็นธรรมชาติของหุ้นเล็ก ๆ นั่นแหละครับ ที่อาจจะเล่นแล้วไม่สนใจตลาดเลย

ก็ว่าได้ ก็อาจจะมีความกังวลบ้างนิดๆ หน่อยๆ แต่ทิศทางหลัก หรือแนวโน้มหลัก ที่เรียกว่า Trend ยังดูง่ายนะ

**แนวรับ** : ... 3.40-3.30 หรือ จะเล่น Follow ตามก็ยิ่งได้อยู่

**เป้าหมาย** : ... 3.80 หรือ อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 4.00 ได้

Price Chart...(ETC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ETC...** เรื่องของ Trend หรือ แนวโน้ม ที่อาจจะยากๆ หน่อย ก็น่าจะเรื่องของการเล่นกับคลื่น นะ แต่ไม่แน่ คนอื่นอาจจะบอกว่ายากก็ได้... แต่จริงๆ แล้ว แต่ละคนก็จะนับไม่เหมือนกัน หรือระยะของไหมเฟรม ก็อาจจะแตกต่างกันไป ถ้าเอามาถึงกัน อาจจะแย้งกัน หรือทะเลาะกันหัวเสียไปเลยแหละ... ถ้าจากภาพนี้แล้ว จะลงนับคลื่น ก็เรียกว่า การขึ้นยังอยู่ในคลื่น 3 ก็ได้ แล้วเป้าหมายสุดๆ ของคลื่น 3 ตามภาพนี้ ก็อยู่ที่ 3.8C แล้วถ้ามีว่า โอกาสจะไม่ใช่ คลื่น 3 ละมีใหม่ จะลง 4 ไ ในตอนนั้นหรือไม่ ก็เงื่อนไขยังงั้นละครับ ถ้าหลุด 3.3C นั้นแปลว่า อาจจะลง 4 ก่อน แล้วขึ้น 5 ใหม่อีกที แต่ถ้า ดูจาก รูปแบบของ MA. แบบนี้ คลื่น 3 ยังน่าจะไม่น่าจบนะ